

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH****ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/CT-UBND

*Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2014***CHỈ THỊ****Về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh**

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng của nhân dân, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã có sự khởi sắc. Nhiều cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang cũng như cán bộ và người dân đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo tốt công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Qua các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật, đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu với nhiều sáng kiến được ứng dụng mang tính thực tiễn cao; đem lại lợi ích thiết thực, trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, còn có những đơn vị, cá nhân chưa quan tâm đúng mức, chưa tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động sáng kiến; nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật chưa trở thành phong trào rộng khắp ở các ngành, các cấp và trong cán bộ, công chức, người lao động.

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến; nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt, triển khai phổ biến Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến đến cán bộ, người lao động và nhân dân; nhằm hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân từ việc xây dựng ý tưởng, tạo dựng và hoàn thành ý tưởng đưa ra ứng dụng để mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyên giao áp dụng sáng kiến.

2. Hàng năm xây dựng kế hoạch về hoạt động sáng kiến của ngành, địa phương mình (*cùng thời điểm xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành, địa phương, nguồn kinh phí cho hoạt động sáng kiến thực hiện theo Điều 16, Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ*).

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến trong năm của ngành, địa phương mình (bao gồm: Kế hoạch hoạt động sáng kiến, kinh phí chi cho hoạt động sáng kiến, tổng số sáng kiến được công nhận trong năm, kèm theo bản phô tô hồ sơ xét sáng kiến); lựa chọn, đề xuất những sáng kiến tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân tổng kết hoạt động sáng kiến, trao thưởng và phát động thi đua vào tháng 12 hàng năm;

Tổ chức Hội thi sáng kiến của tỉnh 2 năm một lần; tổ chức Triển lãm sáng kiến trong các lĩnh vực của tỉnh 5 năm một lần;

Lựa chọn các sáng kiến tiêu biểu có khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực kinh tế, xã hội, trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng;

Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét cấp Bằng Lao động sáng tạo cho tác giả sáng kiến đạt tiêu chuẩn theo quy định;

Làm đầu mối, thông nhất với tác giả, chủ đầu tư sáng kiến về nội dung sáng kiến, môi giới chuyển giao, tham gia chợ công nghệ và thiết bị, sản giao dịch công nghệ; công bố sáng kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ.

Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động này được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh cấp hàng năm.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để bình xét thi đua hàng năm cũng như kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động sáng kiến.

6. Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động sáng kiến; các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức tốt hoạt động sáng kiến, nhằm phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp kết quả báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Hạnh**